

Buổi họp mặt Gia Đình Diên Hồng Mùa Xuân 2017

Buổi họp mặt Gia Đình Diên Hồng Mùa Xuân 2017 vào ngày 28 tháng 5, 2017 đã được diễn ra thật đầm ấm, vui tươi tại sân vườn sau nhà anh chị Ánh – Phượng. Vì ngày tổ chức nhằm cuối tuần có ngày nghỉ Lễ Memorial nên một số gia đình hội viên đi chơi xa không đến tham dự được song dưới ánh nắng tươi mát của mùa Xuân hơn bốn mươi thành viên cùng gia đình đã hiện diện.



Mười giờ sáng, một số anh chị em đã tới sớm để cùng anh chị Ánh-Phượng thiết trí lều, bàn ghế, lò nướng v.v. Khoảng 11:30 sáng mọi sự đã sẵn sàng và các gia đình hội viên cũng đã đến cùng với các thức ăn nước uống đa dạng. Ban hỏa đầu vụ cũng đã đốt lò nướng để nướng các thức ăn mà anh chị Lâm-Yvonne giúp thực hiện cùng món sò mà anh chị Ánh-Phượng tặng cũng như các thức ăn cần nướng khác mà các gia đình hội viên mang đến. Đúng 12 giờ trưa, mùi thức ăn nướng đã tỏa ra thơm phức cùng bàn thức ăn gồm rất nhiều món do các gia đình hội viên mang đến đã đầy bàn.

Bữa trưa được bắt đầu, mọi người đã cùng nhau chọn lấy thức ăn và nâng ly chúc mừng nhau thật vui tươi thân ái. Với thức ăn nhiều món ngon khác nhau do các gia đình hội viên bỏ công nấu nướng hoặc đặt mua cùng với rượu, bia ngon và với sự thân tình giữa các gia đình hội viên có thể nói đây là bữa ăn họp mặt vui vẻ, ấm cúng nhất so với các buổi họp mặt trước.



Sau bữa ăn trưa, mọi người hiện diện đã tập hợp làm Lễ Thượng Kỳ VNCH cùng chúc mừng Sinh Nhật cho anh Hoàng Long cũng như chúc mừng anh Tuyên đã vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo.



Thật là cảm động, dù hai anh Hoàng Long và Trần Trọng Tuyên vừa trải qua các cuộc giải phẫu và phải dùng xe lăn song vẫn được hai chị Hạ Uyên và chị Quý đưa đến tham dự. Mọi người hiện diện đã đổ xô ra chào đón khi các anh đến. Chứng kiến không khí đón mừng hai anh Hoàng Long và Tuyên mới thấy tình cảm mà các anh chị em trong gia đình Diên Hồng dành cho nhau thật là tuyệt vời.

Anh Hoàng Long là một nghệ sĩ nổi tiếng từ trong nước lẫn hải ngoại song từ khi gia nhập Hội Diên Hồng Anh rất khiêm tốn, hòa đồng mà nhận lãnh mọi công tác trong khả năng của Anh. Ngoài sự tiếp tay trong các chương trình văn nghệ, Anh Hoàng Long đã giúp quay hình và thực hiện rất nhiều DVD về các sinh hoạt của Hội. Nhờ vậy Hội Diên Hồng đã có bao hình ảnh sống động quý giá .

Anh Trần Trọng Tuyên, Hội Viên kỳ cựu của Hội Diên Hồng từ khi mới được hình thành. Ngoài sự gây quỹ cho Hội để có tài chánh sinh hoạt lúc ban đầu, cùng luôn tặng Hội các khoản tiền lớn, anh Tuyên còn là người đã liên lạc mượn địa điểm sinh hoạt cho Hội. Nhà thờ First Parish Church mà Hội Diên Hồng được dùng làm địa điểm sinh hoạt từ năm 1982 đến nay là do công của anh Tuyên.

Hội Diên Hồng mãi tán dương sự hy sinh, đóng góp cho Hội của hai anh Hoàng Long và Trần Trọng Tuyên. Các anh chị em trong đại gia đình Diên Hồng cầu chúc hai Anh mau được hồi phục cùng luôn được an vui. Cũng xin cầu chúc chị Hạ Uyên và chị Quý luôn được an mạnh cùng có nhiều kiên lực vượt qua các khó khăn để có thể chăm sóc cho anh Hoàng Long và anh Tuyên.

Một số anh chị em cũng không quên vào tưởng nhớ chị Kim Hoàng với bài hát Cô Gái Việt của nhạc sĩ Hùng Lân mà Chị yêu thích lúc sinh tiền.



Cám ơn anh chị Ánh-Phương đã cho mượn nhà để Hội tổ chức buổi họp mặt cùng cám ơn anh Chị về rượu nho ngon do chính anh chị làm và món sò nướng thật tươi ngon . Cám ơn anh chị Linda –Yvonne đã đã bỏ bao công sức thực hiện các món ăn chung cùng tặng các món ăn ngon khác. Cám ơn các Anh Chị đã bỏ bao công của nấu các món ăn thật ngon, đặc sắc hoặc đặt mua các thức ăn ngon, lạ mang đến đóng góp. Có nhiều anh chị biểu lộ là thức ăn trong buổi họp mặt gia đình Diên Hồng năm nay thật nhiều món, đa dạng và ngon lành hơn cả tiệc cưới. Cám ơn hai cháu Khoa -Thùy đã tặng thêm hai chậu hoa làm quà tặng cho anh Hoàng Long và anh Tuyên.

Tán dương gia đình anh chị Bằng- Ngân, gia đình anh chị Ánh –Liên và gia đình hai cháu Khoa-Thùy luôn đến toàn gia để sum họp. Nồng nhiệt khen ngợi và tán dương các cháu Tâm Uyên, Đan Anh, Annie, Thy Mai, Thủy Tiên và Khôi đã cùng bố mẹ đến sum họp với các Ông Bà, Bác Chú, Cô Dì.



Trước khi chia tay, mọi người cùng đồng ca bài “Nhà Việt Nam” của Thẩm Oánh cùng bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của Nguyễn Đức Quang cùng chụp hình kỷ niệm .





Kính chúc quý Anh Chị và gia đình luôn được an mạnh cùng có nhiều nguồn vui trong mùa hè 2017 .
Mong rằng tình thân gia đình Diên Hồng luôn mãi thắm thiết.

Đỗ Đ Doanh